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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2567 
บริษัท โรจูคิส อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ของ บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดั
ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดในพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
เร่ิมการประชุม 

นางสาวณิรัญชรา ยงคย์ุทธ์ิ เลขานุการบริษัท ซึ่งไดร้ับมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธาน
กรรมการบรษิัท ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2567 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ว่า ในปีนีบ้ริษัทไดจ้ดัการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งเป็นไปตามพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดย
บริษัทไดจ้ัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความเชี่ยวชาญและไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งแลว้ นอกจากนี ้ยงัไดจ้ดัใหม้ีผูแ้ทนจากบรษิัทท่ีปรกึษากฎหมายภายนอกเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและ
ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัทตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ทัง้นี ้บรษิัทมีการบนัทึกภาพการประชมุนีใ้นลกัษณะส่ือวิดีทศันเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูของบรษิัทอย่างเท่าเทียม 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทจะท าการเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง
และภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบนัทึกและการจดัท ารายงานการประชุม การบริหารจดัการการ
ประชุม เป็นต้น ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมไดท้ี่
เอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชมุและที่เว็บไซตข์องบรษิัท 
 

ทั้งนี ้ในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 บริษัทไดด้  าเนินการตามหลักการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบคุคล
เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 โดยบรษิัทได้
เผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิที่บริษัทก าหนดไวผ่้านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

 
 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัท ซึ่ง
ไดเ้ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงัรายนามดงัต่อไปนี ้ 
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คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. ดร. ลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
2. นางปรารถนา  มงคลกลุ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  / 

กรรมการตรวจสอบ 
4. นางยายสู  สลุยานี่ มกั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี 
5. ดร. อนพุนัธ ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
6. ภญ. ปิยวดี สอนสิงห ์ กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. นายอโณทยั อดลุพนัธ ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง /

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  
กรรมการทีล่าประชุม  
1. นางสาวพรชนก  ตนัสกลุ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
  
 กรรมการบรษิัทมีทัง้หมด จ านวน 9 ท่าน โดยวนันีม้ีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 8 ท่านตามรายนามที่กล่าว
ไปขา้งตน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
  
ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสาวิน  วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ  ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวณฐัฐินี  เจนวฒันาเวช  ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการตลาด 
3. นายจิราวฒัน ์ นนัทิพฒันพ์ฤกษา  ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการขาย 
4. นางสาวนฤมล สขุกมลวฒันา ประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฏิบตัิการ 
5. นายธนายสุ ลีรพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกลยทุธ ์
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
1.  นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ 
2.  นายอาสา  โอภาสสมัฤทธ์ิ 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลธีรคุปต ์จ ากัด 
1. นางกมลชนก แซ่ตนั 
2. นางสาวธันยชนก รชัฏสมบตัิ 
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ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 14 ราย ถือ
หุน้รวม 4,250,002 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 16 ราย ถือหุน้รวม 390,148,138 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 30 ราย มีจ านวนหุน้รวมทัง้หมด 394,398,140 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 65.7319 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 600,010,000 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงกล่าวเรียนเชิญ ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็น

ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) และกล่าวเปิดการประชมุ 
 
ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษัท และผูเ้ขา้ร่วมประชมุ และกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ี

สละเวลามาเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 
 
ส าหรบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2566 บรษิัทไดเ้ผยแพร่

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบับดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นของรายงานการประชุม  ซึ่งเมื่อครบก าหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ขอ้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่า
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาและรบัรองจากผูถื้อหุน้แลว้ 

 
จากนั้นประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 เพื่อด าเนินการตามล าดับวาระการ

ประชมุต่อไป และไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูอ้ธิบายถึงขัน้ตอนและกระบวนการในการด าเนินการประชุมให้
ที่ประชมุรบัทราบ 

 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละ

วาระ ดงัต่อไปนี ้
 

1. การประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
ในการลงคะแนนเสียง ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ใชค้อมพิวเตอรพ์กพาหรือคอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ บนหนา้จอของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุก่อนเขา้มารว่มประชมุนัน้ มีตวัเลือกใหเ้ลือกกด 2 ปุ่ ม คือ E-Meeting ส าหรบัรว่มประชมุผ่าน Zoom และ 
E-Voting ส าหรบัการลงคะแนนเสียง  

2. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้คลิกกลบัไปที่ Web Browser เริ่มตน้ของผูถื้อหุน้โดยดูที่แถบหนา้ต่าง
ดา้นบน แลว้เลือกปุ่ ม E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่ก าหนด 1 นาที เมื่อกดเลือก
การลงคะแนนแลว้ ระบบจะมีหนา้ต่าง pop-up ขึน้มาสอบถามอีกครัง้เพื่อยืนยันการลงคะแนน หากผูถื้อหุ้น
ตอ้งการยืนยนัการลงคะแนน สามารถกดตกลงเพื่อเป็นบนัทึกคะแนน  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระ
ไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้ 

4. ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งมีการสลับจาก E-Meeting บน 
Zoom Application ที่ ใช้ในการประชุมนี ้ ไปยัง Web Browser บนมือถือของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการ
ลงคะแนน โดยเลือกกดที่ปุ่ มเมน ูE-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง 
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5. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมายงัหนา้ต่าง E-Meeting บน Zoom Application เพื่อร่วมการประชมุ
ต่อ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหนา้ผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ ผูถื้อหุน้ที่ไม่
ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบจะถือว่ามีมติเห็นดว้ย 

 
ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถาม หากผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือตอ้งการเสนอความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ 

สามารถท าไดต้ลอดเวลาภายในวาระนัน้ ๆ  โดยวิธีการต่อไปนี ้
1. พิมพค์ าถาม Q&A Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความและกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงั

ระบบ โดยเมื่อการประชุมด าเนินไปในแต่ละวาระ พิธีกรจะอ่านค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น เมื่อสิน้สุดการ
น าเสนอในวาระนัน้ ๆ  

2. หากปิดวาระเรียบรอ้ยแลว้ หรือกรณีเป็นค าถามอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเมื่อการ
พิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิน้ครบทุกวาระแลว้ หากไม่สามารถด าเนินการซกัถามได้ภายในเวลาประชมุ ใหผู้ถื้อ
หุน้ส่งค าถามมายงัช่องทางอีเมลของบรษิัท บรษิัทจะตอบค าถามทางอีเมลที่ผูถื้อหุน้ไดส่้งใหก้บับรษิัท 

3. ในการถามค าถามแต่ละค าถาม ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพิมพแ์จง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่ามาดว้ย
ตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดบันทึกการประชุมใหถู้กตอ้ง
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะท าการอ่านค าถามในภายหลัง  เพื่อแจ้งให้ประธานและกรรมการรับทราบและชี ้แจง
ตามล าดบั 
 
กรณีที่มีปัญหาติดขดัในการใชง้านระบบหรือการใชง้านใด  ๆ  ผูถื้อหุน้สามารถโทรศพัทเ์ขา้มาไดท้ี่ 02-079-1811 

ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ที่ไวค้อยอ านวยความสะดวกในระหว่างการประชมุนี  ้
 
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ มีสาระส าคญัดงันี ้

1. ส าหรบัการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมี หรือตามจ านวนหุน้ท่ี
ไดร้บัมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน
การโหวตได ้ ยกเวน้แต่กรณีผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์การมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ท า
หนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ  

2. ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้ าการรวบรวม
และบนัทึกคะแนนไวใ้นระบบเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

3. ส าหรบัวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2567) นัน้ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได ้ 

4. ส าหรบัคะแนนเสียงในการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระนัน้ บรษิัทไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
 
ก่อนที่จะท าการเรียกใหล้งคะแนน เพื่อท าการอนมุตัิในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามรายละเอยีด

ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ได ้โดยปฏิบตัิตามวิธีการถามค าถามที่เรียนใหท้ราบก่อนหนา้นี  ้
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ส าหรบัการนบัคะแนน บรษิัทไดใ้ชว้ิธีการดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้ บริษัทจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ย 

ส าหรบัการลงมติในแต่ละวาระ โดยผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูแ้จง้การลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยทั่วกนั 
2. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่กรรมการรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในแต่ละวาระ โดยผลการ

นบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจาก 

• ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  

• ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน  

• ผูม้อบฉนัทะซึ่งระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 
4. การแจง้ผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้

จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่
สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะ
ด าเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อไดผ้ลคะแนนของวาระก่อนหนา้ 
ผูด้  าเนินการประชมุจะรีบแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบโดยทั่วกนั 
 
จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุม

ทัง้สิน้ 7 วาระ ดงัรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงได้
ด  าเนินการประชมุต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 
 
 ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัทราบ ซึ่งผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กล่าวรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชมุ 
 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจ้าหน้าท่่ีบริหาร ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ใน
รายละเอียด 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ หวัขอ้ที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบรษิัท และสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2566 และหวัขอ้ที่ 
2 กลยทุธก์ารเติบโตและแผนธุรกิจปี 2567 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปี 2566 

ภาพรวมธุรกิจ 
รายไดแ้ละก าไรสทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.5 จากปีที่ผ่านมา โดยยอดขายและก าไรจากงบเฉพาะกิจการเติบโตขึน้รอ้ย

ละ 12.8 และรอ้ยละ 6.7 ตามล าดับ ยอดขายในประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งรอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ โดย
เติบโตในทุกช่องทางทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน ์โดยเฉพาะในช่องทางออนไลนท์ี่เติบโตมากถึงรอ้ยละ 113 อย่างไรก็ดี ใน
ส่วนของยอดขายจากการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียลดลงอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากแข่งขนัที่รุนแรงจากแบรนดใ์หม่
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หลายแบรนดท์ี่เขา้มาในตลาดในราคาที่ค่อนขา้งถูก และมีการทุ่มงบประมาณในการท าการตลาดโดยเฉพาะการตลาด
ดิจิทลัที่ค่อนขา้งรุนแรง 

ส าหรับแบรนด์ Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตรารอ้ยละ 18 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน จากการท าการตลาดและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใตค้อนเซปท ์Clinical Grade ในขณะที่
ผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่แผ่นมาสกบ์ ารุงผิวหนา้ของโรจคูิสยงัคงเป็นผลิตภณัฑข์ายดีและสรา้งยอดขายเติบโตใหก้บัแบรนดไ์ด้
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บรษิัทไดข้ยายและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมใ่นกลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารุงรมิฝีปาก (Lip care) ซึ่งไดร้บัการ
ตอบรบัเป็นอย่างดี  

แบรนด ์Rojukiss มีการเติบโตยอดขายออกในตลาด (Sell-out) อย่างแข็งแกร่งรอ้ยละ 26 เทียบกับปีก่อนหนา้ 
โดยเติบโตในอตัราที่รวดเร็วกว่าตลาดผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ที่มีการเติบโตรอ้ยละ 15 โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ปี 2566 ที่
แบรนดส์ามารถเติบโตยอดขายออกในอตัรารอ้ยละ 40 เทียบกบัปีก่อนหนา้ ในขณะท่ีตลาดเติบโตเพียงรอ้ยละ 10 ส่งผลให้
ในเดือนธันวาคม 2566 แบรนด ์Rojukiss มีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 4.6 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับช่วงก่อนโควิด ในปี 
2566 แบรนด ์Rojukiss เป็นแบรนดอ์นัดบั 6 ในตลาด และเป็นแบรนด ์Skincare สญัชาติไทยอนัดบั 1  โดยยอดขายออก
ของ Rojukiss นัน้เติบโตทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางรา้นสะดวกซือ้ ซึ่งแบรนด ์Rojukiss สามารถน าคู่แข่งส าคญัขึน้มา
เป็นแบรนดอ์นัดบั 3 ในช่องทางรา้นสะดวกซือ้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 10 

ในปี 2566 การพฒันาสินคา้นวตักรรมยงัคงเป็นหวัใจที่ส  าคญั โดย Success Rate ของสินคา้ใหม่ที่ออกสู่ตลาด
อยู่ที่รอ้ยละ 80 ซึ่งเป็นระดบัท่ีค่อนขา้งสงู โดยผลิตภณัฑใ์หม่ที่ส  าคญัซึ่งผลกัดนัยอดขายและประสบความส าเรจ็ ไดร้บัการ
ตอบรบัดี คือ กลุ่มสินคา้ Rojukiss Face Eye Neck ทั้งครีมและเซรั่ม ซึ่งเป็นสินคา้ในกลุ่มลดเลือนริว้รอย (Anti-aging) 
โดยมียอดขายเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่มนีใ้นช่องทางรา้นสะดวกซือ้ จากการเป็นครีมหรือเซรั่มเดียวในตลาดที่สามารถใชไ้ดท้ัง้
หนา้ ตา คอ ในการลดริว้รอย ลดรอยตีนกา ยกกระชบัผิวหนา้ ยกกระชบักรอบหนา้ภายใน 7 วนั นอกจากนี ้สินคา้ดงักล่าว
ยังคงตอบโจทยใ์นเรื่องความคุม้ค่า ความสะดวก ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคที่ไม่ตอ้งยุ่งยากใชผ้ลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้หลายตวั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ ท าให้สินคา้ดังกล่าวมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในช่องทางรา้น
สะดวกซือ้ สินคา้อีกตัวหนึ่งที่เป็น Highlight คือ  Rojukiss Vit C 17% Anti-oxidant Serum ซึ่งเป็นสินคา้ที่ไดร้บัรางวัล 
The Best Brightening Serum จากนิตยาสารสดุสปัดาห ์Sudsubda Beauty Award by Guru Pick ประจ าปี 2566 

อีกหนึ่งพัฒนาการที่ส  าคัญของบริษัทในปีที่ ผ่านมา คือการเติบโตขององค์กรและยอดขายในช่องทาง e-
Commerce ที่เติบโตรอ้ยละ 113 เทียบกับปีก่อนหนา้ จากกิจกรรมการตลาดและการขาย เช่น Live Streaming, Affiliate 
Program หรือกลุ่มแม่คา้ออนไลน ์รวมทัง้การท า Short Video รีวิวสินคา้โดย KOL/KOC ในทุกช่องทางทัง้ช่องทางตลาด
ออนไลน ์Shopee Lazada และ TikTok Shop 

 
สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2566 

นายสาวิน วงศรุ์่งโรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ีแ้จงสรุปภาพรวมของงบการเงินในปี 
2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมียอดขาย 964.8 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้รอ้ยละ 3.5 เทียบกับปีก่อนหนา้ โดยการเติบโตขึน้ของ
ธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินคา้สกินแครภ์ายใตแ้บรนด ์Rojukiss และกลุ่มสินคา้แต่งหน้า(Color Cosmetic) ภายใตแ้รนด์ 
Sis2Sis ที่เติบโตอย่างมีนัยส าคัญในทุกช่องทาง โดยช่องทางออฟไลน์เติบโตรอ้ยละ 25 และ ช่องทาง e-Commerce 
เติบโตรอ้ยละ 113 บรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ 501.9 ลา้นบาท เติบโตขรอ้ยละ 3.6  โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 52 ซึ่ง
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ใกลเ้คียงกับปีก่อนหนา้ ในขณะที่ก าไรสทุธิรวมทัง้สิน้ 152.9 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 3.5 โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 
15.9 ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ 

 
บริษัทเติบโตยอดขายในประเทศไทยในอตัรารอ้ยละ 25 เทียบกับปีก่อนหนา้ ในขณะที่ยอดขายจากต่างประเทศ

ลดลงรอ้ยละ 50 โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นการขายตา่งประเทศแบบ Cross Border ที่เติบโตรอ้ยละ 32 ในขณะยอดขาย
จากการส่งออกลดลงรอ้ยละ 93 เนื่องจากการแข่งขนัที่รุนแรงในการท าการตลาดที่ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี ้ในปี 
2566 ยอดขายสเปรยพ์่นจมกู VAILL COVITRAP ลดลงรอ้ยละ 23 เทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 
ที่คลี่คลายลง แต่ก็ยงัคงมีความตอ้งการสินคา้ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง  

 
ในปี 2566 สินคา้ในกลุ่มสกินแครย์งัคงเป็นสินคา้หลกัของบริษัท โดยมีสดัส่วนยอดขายคิดเป็นรอ้ยละ 74 ของ

ยอดขายทัง้หมด สินคา้กลุ่มแต่งหนา้ คิดเป็นรอ้ยละ 13 สินคา้กลุ่มท าสีผมคิดเป็นรอ้ยละ 11 สินคา้กลุ่มสขุภาพคิดเป็นรอ้ย
ละ 2 ทั้งนี ้ในการพิจารณายอดขายตามช่องทางการขายนั้น ช่องทาง Modern Trade คิดเป็นรอ้ยละ 68 ของยอดขาย
ทัง้หมด ช่องทาง General Trade คิดเป็นรอ้ยละ 9 ช่องทางส่งออกคิดเป็นรอ้ยละ 8 ช่องทาง e-Commerce รอ้ยละ 5 และ
เป็นยอดขายของบรษิัทย่อยไฮไบโอไซ คิดเป็นรอ้ยละ 11 ของยอดขายทัง้หมดของบรษิัท 

 
รายการส าคญัในงบการเงิน 
อัตราก าไรข้างตน้ของบริษัทอยู่ที่รอ้ยละ 52 ซึ่งใกลเ้คียงกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงต ่ากว่าปี 2562 – 2563 หรือ

ช่วงเวลาก่อนโควิด โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงเนื่องจากตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ US Dollar 
ที่อ่อนค่าลงจากระดบั 31 – 32 บาทในปี 2562 – 2564 มาเป็น 34 – 35 บาทในปัจจบุนั โดยบริษัทไดช้ าระค่าสินคา้ที่ผลิต
ในประเทศเกาหลีเป็นสกลุเงิน US Dollar ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการไดม้ีการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเนื่อง และไดม้ีการท า 
Forward Contract เพื่อป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  

 
ในส่วนของค่าใชจ้า่ยในการขายอยู่ที่ 196 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 20.3 ของยอดขาย ในช่วง COVID-19 ปี 2563 

– 2564 ธุรกิจสกินแครแ์ละแต่งหนา้ไดร้บัผลกระทบโดยตรง บริษัทจึงมีความระมดัระวงัในการลงทุนดา้นการตลาด ท าให้
อตัราค่าใชจ้่ายในการขายต่อยอดขายลดลง จากรอ้ยละ 27 ในช่วงปี 2562 ไปอยู่ที่รอ้ยละ 17.6 ในช่วงปี 2564 อย่างไรก็ดี 
ในช่วงปี 2565 – 2566 เป็นช่วงที่ COVID-19 เริ่มคล่ีคลาย จึงมีการฟ้ืนตวัของความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่กลบัมาอย่าง
ชดัเจน บรษิัทจึงมุ่งเนน้การท าส่ือโฆษณาและการท าการตลาดผ่าน Key Opinion Leader มากขึน้ เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นแบ
รนดแ์ละรองรบัการออกสินคา้ใหม่ในระดบั Clinical Grade ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการอย่างระมดัระวงัโดยมีการวางแผนและ
ปรบัค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อยอดขายในช่วงปี 
2565 และปี 2566 เพิม่ขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 16.9 และรอ้ยละ 20.3 ตามล าดบั  

 
ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบรหิารอยู่ที่ 114.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.8 เมื่อเทียบกบัยอดขาย ซึ่งทัง้จ านวน

และอัตราดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยสาเหตุหลักจากในปี 2565 ที่บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจากลกูหนีใ้นประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นรายการ one time โดยในปี 2566 ไม่มีรายการดงักล่าวแลว้ ปัจจุบนั
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อยอดขายกลบัมาสู่ระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัช่วงก่อน COVID-19   

 
ในปี 2566 บรษิัทมีก าไรสทุธิรวมที่ 152.9 ลา้นบาท มีอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 15.9  
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ขอ้มลูส าคญัในงบฐานะการเงิน 
สิน้ปี 2566 บริษัทมีสินทรพัยร์วมที่ 1,403 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 106 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8 ต่อปี โดยมีสาเหตุ

หลกัจากลกูหนีก้ารคา้ และสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้จากสญัญาเพิ่มขึน้ 72 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่
สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 57 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากการที่บริษัทไดส้ั่งสินคา้เขา้มาเพื่อรองรบัการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในช่วง
ปลายปีที่แลว้ ในส่วนของหนีสิ้นบริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 310 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เพียง 31 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจาก
สินเชื่อเพื่อการน าเขา้เพิ่มขึน้ 82 ลา้นบาท เป็นการเพิ่มขึน้ตามการสั่งสินคา้ที่เพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ดี เงินกูย้ืมระยะยาว
ลดลง 31 ลา้นบาท จากการคืนเงินกูแ้ละเจา้หนีก้ารคา้ลดลง 22 ลา้นบาท บริษัทมีส่วนของเจา้ของมลูค่า 1,093 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 74 ลา้นบาทโดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้จากการประกอบธุรกิจของบรษิัทในปี 2566 ที่ผ่านมา 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ท่่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานที่ส  าคัญในปี 2566 ซึ่ง
บรษิัทมีการด าเนินการท่ีส าคญั 3 ดา้น  

1. เนน้การเติบโตของแบรนดห์ลกั Rojukiss แบรนดเ์ซรั่มเกาหลีอนัดบั 1 ซึ่งไดร้บัรางวลัจากหลายสถาบนั ในปี 
2566 แบรนด์เติบโตต่อเนื่องจากการยกคอนเซปท์และ positioning ของแบรนด์สู่ Clinical Grade ที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัในระดบัคลินิก  ประกอบกบัการท าการตลาดอย่างตอ่เนื่อง ในขณะท่ีสินคา้
หลกัของโรจูคิสยงัคงเป็นสินคา้ขายดีที่ไดร้บัความนิยม ส่งผลใหย้อดขายออกของแบรนดเ์ติบโตตลอดทัง้ปี 
จนกระทั่งไตรมาส 4/2566 แบรนดเ์ติบโตสูงสุดในอัตรารอ้ยละ 41 เทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ตลาด
เติบโตรอ้ยละ 10 โดยทัง้ปีตลาดเติบโตรอ้ยละ 15 ในขณะที่แบรนด ์Rojukiss เติบโตรอ้ยละ 26 โดยสินคา้ 
Anti-Gravit Face Eye Neck เติบโตจนเป็นอนัดบัหนึ่งของกลุ่มลดเลือนริว้รอยในช่องทางสะดวกซือ้ สินคา้
เซรั่มมาสก์บ ารุงผิวของโรจูคิสมียอดขายเป็นอนัดบั 1 ในช่องทางสะดวกซือ้ และเป็นอันดบั 2 ในช่องทาง
รา้นคา้เพื่อสขุภาพและความงาม (Health & Beauty stores) นอกจากนัน้ สินคา้ใหม่ในกลุ่มสินคา้บ ารุงรมิ
ฝีปาก (Lip care) มียอดขายเป็นอันดับ 2 ในช่องทางดงักล่าวและมีจุดจ าหน่ายในช่องทางรา้นสะดวกซือ้
มากกว่า 10,000 สาขา 

 
2. ขยายจุดกระจายสินคา้หรือ Touch Point กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยในปี 2566 มีการ

ขยาย Touch Point ในช่องทางรา้นคา้เพื่อสขุภาพและความงามกว่า 600 รา้นคา้จากการออกสินคา้ใหม่ใน
กลุ่มบ ารุงรมิฝีปาก ในช่องทาง Hypermarket มีการขยายพืน้ท่ีชัน้วางสินคา้กว่า 1,000 จดุ และช่องทางรา้น
สะดวกซือ้กว่า 100,000 จดุ จากการออกสินคา้ใหม่ภายใตแ้บรนด ์Rojukiss และ Sis2Sis จ านวน 13 สินคา้
ในหลากหลาย SKUs ในช่องทางดงักล่าว 

 
3. ท าการตลาดดิจิทัลและ e-Commerce ได้แก่ การ Live Streaming โดยทีมงานของบริษัทเอง และ 

KOL/KOC ในช่องทาง Shopee, Lazada, และ Tiktok รวมทั้งมีการท า Affiliate Program หรือพันธมิตร
แม่คา้ออนไลน์ในการขายและรีวิวแนะน าสินคา้ ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้ยอดขายจากช่องทางนีม้ีเติบโต
อย่างมาก  

ในปี 2567 ตลาดในกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beauty and Personal Care ในประเทศไทย ไดร้บัการคาดหมายว่าจะมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี Trend ที่ส าคญัไดแ้ก่  

• Korean Beauty ยงัคงเป็นเทรนดท์ี่ไดร้บัความนิยมและช่วยผลกัดนัการเติบโตของตลาด สินคา้ที่ใช้
ส่วนผสมจากประเทศเกาหลี หรือผลิตจากประเทศเกาหลี หรือใชเ้ทคโนโลยีเพื่อตอบสนองเทรนด์
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ความงามในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะสกินแครแ์ละสินคา้ส าหรบัแต่งหนา้ ยงัคงไดร้บัการตอบรบั
จากผูบ้รโิภคเป็นอย่างดี 

• ผูบ้ริโภคกลับมามีกิจวตัรในการที่จะใชสิ้นคา้ดูแลตวัเองเช่นเดิมหลงัจากสถานกรณโ์ควิดคล่ีคลาย 
ท าใหสิ้นคา้ในกลุ่มสกินแครแ์ละแต่งหนา้มีการเติบโตอย่างมีนยัส าคญั 

• การเพิ่มขึน้ของผูส้งูอาย ุประกอบกับความรูค้วามเขา้ใจ การรบัรูถ้ึงเรื่องของการดูแลความงามและ
สขุภาพของผูบ้ริโภคเพิ่มมากขึน้ ผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้ที่ดแูลเรื่องของ aging เพิ่มมาก
ขึน้ ในขณะเดียวกนัผูบ้รโิภคมองหาสินคา้ที่คุม้ค่า ใหป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย 

• ผู้บริโภคสนใจสินคา้ที่ท  ามาจากส่วนผสมทางธรรมชาติเพิ่มขึน้ สินคา้ที่ไดผ้ลจริง และตอ้งมีการ
พิสจูนป์ระสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร ์ 

• การเขา้หาผูบ้รโิภคในช่วงวยัรุน่ โดยใชช้่องทางออนไลนเ์ป็นตวักลาง 
 

2. กลยุทธก์ารเติบโตและแผนธุรกิจปี 2567 
ในปี 2567 บรษิัทมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเรง่การเติบโตบนธุรกิจที่เป็นสินคา้หลกัไดแ้ก่ สินคา้

ความงาม โดยการผลกัดนัแบรนด ์Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนดห์ลกัของบรษิัทใหเ้ป็นแบรนดท์ี่มียอดขาย 1,000 ลา้นบาท โดย
ลงทุนต่อเนื่องในการท าการตลาด การพัฒนาสินคา้นวตักรรมที่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคใหม้ากขึน้ในการจบัเทรนดข์องการที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการสินคา้ที่ไดผ้ลจรงิและมีความปลอดภยั  

นอกจากนัน้ บริษัทมีแผนผลกัดนัการเติบโตของแบรนดสิ์นคา้ต่างๆ ในกลุ่มเครื่องส าอางค์แต่งหนา้ โดยจะมีการ
ออกสินคา้ใหม่และท าการตลาดโดยเนน้สินคา้ที่เป็น full size มากขึน้  

โดยในปี 2567 นี ้บริษัทจะเนน้การเติบโตในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมาการเติบโตในประเทศไทยของบรษิัท
เป็นไปไดค้่อนขา้งดี โดยขณะนีแ้บรนดโ์รจูคิสมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 5% เราตัง้เป้าหมายจะเติบโตส่วนแบ่งการตลาด
เป็นรอ้ยละ 10 ซึ่งเป็นระดบัที่สรา้ง economy of scale ใหแ้ก่บริษัทได ้โดยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่
ยอดขาย 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นจุดที่บริษัทโดยจะขยายไปในเรื่องต่างๆ เช่น การขยาย portfolio ของสินค้าให้
หลากหลายมากขึน้ หรือท าการตลาดในต่างประเทศ โดยเป้าหมายในปี 2567 ไดแ้ก่ 

 
1. ยอดขายเติบโตในช่วงอัตรา 20% - 30% เทียบกับปีก่อนหน้า ผ่านการผลักดัน Rojukiss เข้าสู่แบรนด ์1 

พนัลา้นบาท โดยธุรกิจหลกัมีเป้าหมายในการเติบโต 25% - 35% ทดแทนยอดขายจากบางธุรกิจ เช่น สเปรย์
พ่นจมกู VAILL COVITRAP ซึ่งประมาณการณย์อดขายลดลงกว่า 70% เทียบกบัปีก่อนหนา้ 

2. การสรา้งแบรนด ์โดยเนน้เรื่องนวตักรรมสินคา้ใหม่ การลงทุนในดา้นการตลาด การวางต าแหน่งแบรนด ์มี
สินคา้ที่พรีเมียมมากขึน้ ในราคาที่สามารถเขา้ถึงได ้การท าการตลาดกบัพนัธมิตรที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญและ/หรือ 
KOL และการลงทนุในการท าการตลาดในช่องทางดิจิทลั 

3. Win First ในตลาดของประเทศไทย ทั้งทางออฟไลน ์และออนไลน์ เนน้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทาง Health & 
Beauty และ ช่องทางสะดวกซือ้ ผลักดัน e-Commerce โดยตั้งเป้าหมายให้ช่องทาง e-Commerce สรา้ง
ยอดขายได ้7% - 10% ของยอดขายทัง้หมด  

 
ส าหรบัแบรนดโ์รจูคิส ปัจจุบันมี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ สินคา้กลุ่มClinical Grade ที่แข่งขันในตลาด Derma 

Skincare อยู่ในช่วงราคาที่สูง และสินค้ากลุ่ม Base Range ที่แข่งขันในตลาด Mass / Masstige Skincare ในราคาที่
ย่อมเยากว่า  โดยในตน้ปี 2567 บรษิัทออกสินคา้เซรั่มใหม่โดยท าการตลาดเนน้การรีวิวจากผูเ้ชี่ยวชาญ รวมทัง้ KOL/KOC 
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ซึ่งเป็นเนือ้หาที่มีคณุภาพมากกว่า 1,400 รีวิว มีคนมองเห็นคอนเทนตม์ากกวา่ 100 ลา้นครัง้ นอกจากนัน้ บรษิัทยงัผลกัดนั 
e-Commerce อย่างเต็มที่ ทัง้คลิปวิดีโอสัน้  Live Streaming เป็นตน้  

 
นอกจากนั้น บริษัทจะไดม้ีความร่วมมือกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดา้นความงาม ภายใตแ้บรนด ์Rojukiss เพื่อ

พฒันาสินคา้ซึ่งเป็นสินคา้ที่เป็นนวตักรรมทางคลินิก รวมทัง้การท าตลาดอย่างต่อเนื่อง  
 

โดยในไตรมาส 2/2567 และไตรมาส 3/2567 มีแผนที่จะขยายชัน้วางของในรา้น Health & Beauty เพื่อเพิ่มการ
มองเห็นใหก้บัสินคา้ของบรษิัท และมีแผนงานในการผลกัดนัสินคา้แต่งหนา้ โดยรว่มมือกบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความงาม เพื่อ
ออกสินคา้ใหม่อีกดว้ย 

 
จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ซกัถามดงันี ้
 
คณุสิทธิชยั รุณสขุ ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
 
1) ท าไมอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2023 ถึงลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงก่อนโควิด และแนวโนม้ปี 2024 เป็นอย่างไร 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสาวิน วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้
ซกัถาม 
 
นายสาวิน วงศรุ์่งโรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า อตัราก าไรขัน้ตน้
ของบริษัทลดลงในช่วงปี 2565 - 2566 เทียบกับช่วง 2563 -2564 มีสาเหตุหลักจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง โดย
บรษิัทฯ มีตน้ทนุในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศเป็นเงิน US dollar ในขณะท่ีบรษิัทมียอดขายส่วนใหญ่เป็น
เงินบาท ดงันัน้ การท่ีเงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลต่ออตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัท อย่างไรก็ดี ในปี 2567 บรษิัทยงัคง 
Target Gross Profit Margin ทั้งปีอยู่ที่รอ้ยละ 50 - 55 ขณะที่เรื่องอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทยงัอยู่ในแดนอ่อน
ตวั ทัง้นี ้บรษิัทไดท้ า Forward Contract เพื่อปิดความเส่ียงดงักล่าวทัง้หมด 
 

2) ท าไมค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2566 มียอดที่ค่อนขา้งผนัผวนในแต่ละไตรมาส และในภาพรวมปี 2566 
ลดลงจากปี 2565 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสาวิน วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้
ซกัถาม 

 
นายสาวิน วงศรุ์่งโรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า สาเหตุหลกัมาจาก
ในปี 2565 มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีค้่าบริการใหค้  าปรกึษาในการขายและการตลาดส าหรบั
แบรนด ์Sis2Sis ในประเทศอินโดนีเซียรวมจ านวน 24.8 ลา้น ซึ่งเป็น one-time item ที่ท าใหค้่าใชจ้่ายในการ
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บรหิารในปี 2565 สงูกว่าปกติ ทัง้ในแง่จ านวนและค่าใชจ้่ายเทียบรายได ้ทัง้นี ้ในปี 2566 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ลดลงมา โดยคิดเป็นรอ้ยละ 11.8 ต่อรายได ้ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนโควิดปี 2019 ที่รอ้ยละ 11.9 
 
3) บรษิัทจะมีการลงทนุท าการตลาดในระดบัค่าใชจ้่ายมากนอ้ยประมาณเท่าไหรใ่นปี 2567 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสาวิน วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้
ซกัถาม 

 
นายสาวิน วงศรุ์่งโรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า จากสถานการณท์ี่
กลบัมาเป็นปกติจากสถานการณ ์COVID-19 ในปีนีบ้ริษัทวางแผนค่าใชจ้่ายทางการตลาด  ค่าใชจ้่ายในการท า 
Advertising & Promotion ไวท้ี่ระดับรอ้ยละ 15 - 20 เมื่อเทียบรายได ้ซึ่งเป็นระดับปกติที่บริษัทใชใ้นการสรา้ง
การเติบโตของยอดขายในช่วงปกติก่อนโควิด และเป็นระดบัท่ีจะท าใหบ้รษิัทสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 
 
4) บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง คือไม่มีหนีแ้ละมีเงินสดจ านวนมาก มีแนวทางและการด าเนินงาน
อย่างไรเพื่อสรา้งผลตอบแทนจากเงินดงักล่าวและสรา้งการเติบโตในระดบัสงูใหก้บับรษิัท 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสาวิน วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้
ซกัถาม 
 
นายสาวิน วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบญัชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า บรษิัท ไดร้บัเงินจาก
การ IPO จ านวน 512 ลา้นบาท ซึ่งไดน้ าไปใชค้ืนเงินกูแ้ละพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่  ๆ ตามวัตถุประสงคท์ี่ไดข้อ
อนุมตัิต่อผูถื้อหุน้ไปแลว้จ านวน 332 ลา้นบาท คงเหลือเงินเพื่อใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการลงทุนขยาย
ธุรกิจอีก 180 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทอยู่ระหว่างการแสวงหาโอกาสลงทนุ และการเจรจากบัพนัธมิตร เพื่อสรา้งการ
เติบโต ซึ่งจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยเงินส่วนที่ยงัเหลืออยู่ ในปัจจุบนับริษัทไดด้  าเนินการบริหาร
สภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเส่ียงต ่า เพื่อเป็นการสรา้ง
ผลตอบแทนสงูสดุต่อบรษิัท บนความเส่ียงที่บรษิัทยอมรบัได ้

 
คณุปารฉิตัรแสงม่วง ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
 
1)    จะเห็นยอดขายใกลเ้คียงกบัช่วง Pre-Covid ไดห้รือยงัในปี 2024 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า บรษิัทตัง้เป้ายอดขายอยู่ระดบัรอ้ยละ 20 
- 30 (ประมาณ 1,156 ลา้นบาท) ซึ่งก็จะใกลเ้คียงกบัช่วง COVID-19 
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2) ยอดขายสเปรย ์COVITRAP มีแนวโนม้ยอดขายลดลงอย่างมีนัยส าคญั จะรบัมือกับเรื่องนีอ้ย่างไร และมี
โอกาสที่จะขยายไปยงัสินคา้ใหม่ หรือสินคา้กลุ่มอื่นใน Healthcare หรือไม่อย่างไร 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 คล่ีคลาย ท าใหค้วามตอ้งการ
ของสเปรยล์ดลง แต่ว่าก็ยงัสามารถขายไดอ้ยู่ เนื่องจากยงัมีผูท้ี่ตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ หรือพืน้ท่ีแออดั แต่วา่
ตามที่มีแนวโนม้ที่ยอดขายลดลง และอาจมีแผนท่ีขยายราคาที่ท  าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึงได ้ซึ่งบรษิัทไม่มีแผน
ที่จะท าในดา้น healthcare แต่จะไปมุ่งเนน้พฒันาสินคา้ใหม่ในกลุ่มสกินแคร,์ Health & Beauty เป็นหลกั และ
ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่มีแผนในการพฒันาสินคา้ใหม่ ในกลุ่มสเปรยพ์่นจมกูแลว้ เนื่องจากสินคา้ประเภท
ดงักล่าวเป็นอุปกรณท์างการแพทยข์ัน้สงู ซึ่งเป็นสินคา้ที่บริษัทไม่มีความช านาญ จึงจะขายสเปรย ์COVITRAP 
เพียงตัวเดียว และจะไปมุ่งเน้นพัฒนาสินคา้ใหม่ในกลุ่ม skin care, color cosmetic ที่บริษัทมีความช านาญ
มากกว่า 
 
3) ไม่ทราบว่าจะมี M&A หรือ collaboration บา้งไหม 

 
ประธานไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามว่า M&A เป็นโอกาสการเติบโตที่บริษัท 
ศึกษา และมองหาตลอด เพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัท Collaboration ตามที่ไดพ้รีเซ็นตไ์ป ในปีนีก้ารท า 
Partnership Marketing โดยเฉพาะกับ expert ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในดา้นที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาสินคา้ 
และการท าการตลาด 

 
เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนีเ้ป็น

วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2566 ตามที่
เสนอ  
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2566 
 
 ประธานฯ ชีแ้จงว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
 
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2566 ตามที่ฝ่ายบริหารได้
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ
รบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้  
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 จากนั้นประธานไดม้อบหมายให ้นายสาวิน วงศรุ์่งโรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

 
นายสาวิน วงศรุ์ง่โรจนก์ิจ ประธานเจา้หนา้ท่่ีสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า งบการเงินของบรษิัท 

ส าหรบัรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไดจ้ัดท าขึน้โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)  

 
โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบรษิัท และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้ 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัยร์วม 1,402,602,852 1,324,357,376 
หนีสิ้นรวม 309,964,183 409,095,029 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  1,092,638,669 915,262,347 
มลูค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้  300,005,000 300,005,000 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร 964,768,474 892,426,792 
ก าไรสทุธิ 152,940,696 90,621,472 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.22 0.15 

 
งบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองแบบไม่มี

เงื่อนไขโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด แลว้ โดยผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่า การ
ตรวจสอบงบการเงินในครัง้นี ้ไม่พบขอ้บกพร่องที่มีสาระส าคญัเก่ียวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2566 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
   
  ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2566 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2566 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไดผ่้านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 4 ราย รวมจ านวน 70,301 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ 34 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด 394,468,441 หุน้ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2566 
  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 
 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 55 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 54 ก าหนดว่า 
หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล
ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัทก าหนดจ านวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร 

 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย
ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร  

 
ทั้งนี ้จากผลประกอบการของบริษัทประจ าปี 2566 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 90,620,000 บาท 

เนื่องจาก ณ วนัสิน้รอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 309,000,000 บาท และมีทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 30,900,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท ซึ่งครบเต็มจ านวนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2566 เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 

 
บรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก าไรสทุธิปี 2566 โดยเป็นการ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก าไรสทุธิประจ าปี 2566 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ 
ส าหรบัหุน้สามญัของบรษิัทจ านวน 600,010,000 หุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ประมาณ 90 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99
ของก าไรสทุธิของบรษิัท ประจ าปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 บริษัท
รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 54 ซึ่งก าหนดว่า
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก า ไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2566 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มิถนุายน 2566 
จ านวนหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 36 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัท ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2566 

2) บริษัทเหลือเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวม
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 54 ลา้นบาท โดยมีมติอนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2567 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2567 

 
ทัง้นี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

 
บริษัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และหากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

อนมุตัิจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บรษิัทจะก าหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2567 
 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามดงันี ้

 
คณุวรญัญา ลอ้มรตันพนา ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า ท าไมบรษิัทถึงเลือกที่จะจ่ายปันผล

ออกมาถึง 99% 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า บริษัทมีความสามารถในท าก าไร และ

สามารถสรา้งกระแสเงินสดจากการประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทอย่างเพียงพอ และมีสภาพคล่องส าหรบัการด าเนินธุรกิจ
อย่างเหมาะสมแลว้ ดังนั้น เพื่อสรา้งผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงตัดสินใจที่จะจ่ายปันผลจากผลก าไรเกือบ
ทัง้หมดที่ 99% ของก าไรสทุธิ โดยที่ในระดบัราคาหุน้ของบรษิัทในปัจจบุนั ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ถือหุน้ หรือ Dividend yield ในระดบัท่ีแข่งขนัไดเ้มื่อเปรียบเทียบกบับรษิัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้การจ่ายเงิน
ปันผลรอ้ยละ 99 จากก าไรสุทธินั้นไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต เนื่องจากมีเงินสดจาก IPO รวมทัง้
ก าไรสะสมเพียงพอท่ีจะรอบรบัในเรื่องของการลงทุน ทัง้นี ้บรษิัทจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั และพิจารณาผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะไดร้บัการลงทนุอย่างคุม้ค่าเพื่อใหเ้กิดประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ไดคุ้ม้ค่ามากที่สดุ 

 
 เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2566 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนส ารอง
ตามกฎหมายครบถว้นตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวแ้ลว้ และอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 90,001,500 บาท ซึ่งเมื่อหกัเงินปันผล 
ระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนระมาณ 36,000,600
บาท ท่ีไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัที่ 14 กันยายน 2566 แลว้คงเหลือเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานของบรษิัท เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 54,000,900 บาท 
โดยก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2567 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
21 พฤษภาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2567 
 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางปรารถนา มงคลกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระ

นีต้่อที่ประชมุ 
 
นางปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 50 ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนเดิมใหก้ลับเขา้รบั
ต าแหน่งอีกก็ได ้ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด และก าหนดว่าผูส้อบบญัชีตอ้ง
ไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทจ านวน 2 ราย จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 ของบริษัท โดยเป็นการแต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
เนื่องจากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทชัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีตามรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2567 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 



 

หนา้ 17 จาก 23 
 

 

1. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7358 และ/หรือ  
2. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9432 

 
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้ 

 
ทั้งนี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผูส้อบ

บญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีความสมัพนัธ ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

 
นอกจากนี ้ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2567 เป็นจ านวนไม่เกิน 

3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบดว้ยค่าบริการส าหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาส (โดยไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย) และค่าบริการอื่น  (Non-Audit Fee) จ านวน 10,000 
บาท ไดแ้ก่ การสงัเกตการณก์ารท าลายสินคา้คงเหลือ ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง
อย่างอื่น เช่น ค่าเอกสาร/ ส่ิงพิมพ ์ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ ซึ่งผูส้อบบญัชีจะเรียกเก็บมายงับริษัทตามที่
ไดจ้่ายไปจรงิ 

 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ

ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2567 
และอนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ) และ
ค่าบรกิารอื่น จ านวน 10,000 บาท 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
   

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี
ส าหรบัปี 2567 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 
 มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่  7358 
และ/หรือ นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9432 ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้รษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์
เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด แทนได ้และ
อนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และค่าบรกิารอื่นจ านวน 
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10,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2567 
 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล 

 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.ฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ พรอ้มขอใหก้รรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียออกจากที่ประชมุส าหรบัวาระนี ้
 
ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 20 ก าหนดให้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม  (1/3) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัหนึ่ง
ในสาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจถกูเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นครัง้
นี ้ มีกรรมการบรษิัทท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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4. นางปรารถนา มงคลกลุ  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายอโณทยั อดลุยพนัธุ ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. ภญ. ปิยวดี สอนสิงห ์  กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทไดใ้ห้สิทธิผู้ถือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแลว้เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 
เป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบตัิที่บริษัท ก าหนดไวผ่้านระบบของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอชื่อบคุคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณารบัเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทแต่อย่างใด 

 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความ

เหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบริษัทแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ มีคุณสมบตัิครบถว้น
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณใ์นธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศนท์ี่กวา้งไกล โดยนางปรารถนา 
มงคลกุล ซึ่งไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ
อิสระครบถว้น ตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด ซึ่งเท่ากับขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจน
สามารถใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบับรษิัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิการแต่งตัง้
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท / กรรมการอิสระ และ
กรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ตามต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 

 
ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

ใชด้ลุพินิจในการพิจารณาคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทแต่ละท่านไดอ้ย่างละเอียดถ่ี
ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตัง้กรรมการมีความโปร่งใสและสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล กรณีผูถื้อหุน้ไม่
ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง จากนั้น จึงเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระตามที่เสนอ 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยใหล้งคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล พรอ้มแสดงประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
แต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2567 ไดแ้ก่ 1) นาง
ปรารถนา มงคลกุล 2) นายอโณทยั อดุลยพนัธุ์ และ 3) ภญ. ปิยวดี สอนสิงห ์ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามต าแหน่งเดิม อีกหนึ่งวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

1. นางปรารถนา มงคลกลุ ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
2. นายอโณทยั อดลุยพนัธุ ์ ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ   
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

3. ภญ. ปิยวดี สอนสิงห ์  ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2567 
 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.ฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

 
ดร.ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการ

บรษิัทมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยด าเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานโดยทั่วไปของบรษิัท
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประสบการณแ์ละความเหมาะสมเก่ียวกบัการท าหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้
ประชุมรายครัง้ ในอัตราเท่าเดิมตามที่ไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดตาม
หนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2566 ปี 2567 (ปีทีเ่สนอ) 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 
2. เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
คณะกรรมการบรษิัท 17,500 บาท 12,500 บาท 17,500 บาท 12,500 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 7,000 บาท 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 12,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 7,000 บาท 
3. สิทธิประโยชนอ์ืน่ๆ  ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างตน้ 
เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะพนกังานแลว้ 

 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นสมควรอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่า

เบีย้ประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าว
หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
   
 ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 
2567 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ (นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2567 ในรูปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมรายครัง้ ตามที่น าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 394,468,441 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมไดพ้ิจารณาครบทุกวาระการประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่บรษิัท 
 
คณุสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
 
1) อยากใหช้่วยอพัเดทตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ในแง่โอกาสและความทา้ทาย 

 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ตลาดต่างประเทศอินโดนีเซียยงัคงเป็น
ความทา้ทายมาก เนื่องจากหลายแบรนดท์ี่เขา้มาท าตลาด ดว้ยราคาย่อมเยาว ์และการลงทุนในการท าตลาด
อย่างเขม้ขน้ ในปีนีอ้าจยงัไม่ไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัของยอดขายของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าในปี 2569 
บริษัทฯ จะกลบัไปเขา้ลงทนุในตลาดต่างประเทศอย่างจรงิจงัโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ที่เนน้เรื่องการท า
ตลาดมากกว่าการกระจายสินคา้ อย่างไรก็ตาม ตอนนีย้งัมีสินคา้ของบริษัทฯ ขายอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และ
ในปีที่ผ่านมา การแข่งขนัอย่างเขม้ขน้ของแบรนดใ์หม่ ๆ ที่เขา้มาในตลาดประเทศอินโดนิเซีย ท าใหส้ต๊อกสินคา้ที่
ตัวแทนจัดจ าหน่ายถืออยู่มีมูลค่าค่อนขา้งสูง ระหว่างนีต้ัวแทนจัดจ าหน่ายก็ไดท้ยอยขายออกเพื่อลดปัญหา
เรื่องสต๊อกสินคา้  
 
นอกจากนี ้ ปลายปีที่แล้วการเข้าตลาดประเทศจีนของบริษัทฯ เป็นแบบการทดลองตลาดในช่องทาง e-
Commerce โดยขายผ่านช่องทาง Tmall และ Douyin ดังนั้น ตอนนีอ้ยู่ระหว่างการทดลองตลาด และท าแผน
หลงัจากระยะเวลาการทดลอง บรษิัทไม่ไดค้าดหวงัยอดขายอย่างมีนยัส าคญัจากประเทศจนีเนื่องจากอยู่ระหวา่ง
การทดลองตลาด 
 
2) ประมาณการตัง้ดอ้ยค่า HIB ไวอ้ย่างไร  
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
 
นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ตอนนีย้งัไม่มีการตัง้ดอ้ยค่าของไฮไบโอ
ไซ เนื่องจากตอนนีย้งัมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ยู่อย่างต่อเนื่อง 
 
3) สินคา้ของบรษิัทมีจ าหน่ายในรา้นของ Konvy ที่อยู่ในป๊ัมปตท. หรือไม่ 
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
 



 

หนา้ 23 จาก 23 
 

 

นางวรวรรณ ไชยก าเนิด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามว่า Konvy ขายออนไลน ์และขายเฉพาะ
สินคา้เก่ียวกบัความสวยความงาม ซึ่ง Konvy เป็นลกูคา้ของบรษิัท และยงัไม่ไดร้บัรายงานว่ามรีา้น Konvy อยู่ใน
ป้ัม ปตท. หรือไม่  

 
เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงแจง้ว่า ที่ประชุมไดพ้ิจารณาครบทุก

วาระแลว้  และเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชมุ 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุเรื่องการรบัรองรายงานการประชมุของบรษิัทในครัง้นี ้เพื่อใหท้ี่ประชมุใชเ้วลาเก่ียวกับ

วาระการประชุมในครัง้ต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นีบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 
ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชมุ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุ ภายในเวลา 
30 วนันบัจากวนัที่เผยแพร ่หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้น จะถือว่ารบัรองรายงานการประชุม แต่หากมีผูใ้ดขอแกไ้ข บริษัทจะพิจารณา
จากขอ้เท็จจรงิและด าเนินการแกไ้ขรายงานการประชมุ และน าส่งใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งและเผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษิัท เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบต่อไป 

 
จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุม และใหก้ารสนับสนุนบริษัท

ดว้ยดีเสมอมา และกล่าวปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ของบรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 

ปิดประชมุเวลา 16.19 น. 
 
 
 

ลงชื่อ     ประธานท่ีประชมุ 
ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน 
ประธานกรรมการบรษิัท 

 
 

ลงชื่อ     ผูบ้นัทึกการประชมุ 
นางสาวณิรญัชรา ยงคย์ทุธ์ิ 

เลขานกุารบรษิัท 


